

Số: /BC-UBND

Chợ Đồn, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Theo đó, tại báo cáo Thường trực HĐND huyện có 27 ý kiến, kiến nghị liên quan đến 16 cơ quan, đơn vị xem xét, trả lời, giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo trả lời của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CẤP TỈNH, CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XEM XÉT, TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT

(Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổng hợp và chuyển đến các Đại biểu HĐND và các cơ quan, đơn vị và cử tri khi các đơn vị có văn bản trả lời, giải quyết)

II. TỔNG SỐ Ý KIẾN KIẾN NGHỊ THUỘC CẤP HUYỆN XEM XÉT, TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT

1. Tổng số ý kiến, kiến nghị: 27/16 đơn vị (Trong đó: có 02 ý kiến liên quan đến 5 đơn vị xem xét trả lời).

2. Tổng số ý kiến kiến nghị các đơn vị có văn bản trả lời: 25/14¹ đơn vị cụ thể:

- Thời gian qua, nhằm nâng cao năng suất sản lượng, chất lượng cây trồng cây lúa, cây ngô...một số người dân mua phân bón tại các đại lý. Tuy nhiên, sau khi sử dụng nhận thấy phân bón kém chất lượng, không hiệu quả. Đề nghị Phòng phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra. (Cử tri Hà Sỹ Lê - thôn Bản Cháy, xã Nam Cường).

Trả lời: (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 217/NN&PTNT ngày 22/6/2022)

- Cơ quan chuyên môn xin được tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời trong thời gian vừa qua Phòng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị có thẩm quyền Thanh tra Sở Nông nghiệp, Cục quản lý thị trường thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-

¹ 02 đơn vị chưa có văn bản trả lời: Ngân hàng Viettinbank (01 ý kiến), Chi nhánh Viettel Chợ Đồn (03 ý kiến)

CQLTT ngày 16/02/2022 của Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra các đại lý buôn bán phân bón trên địa bàn huyện được 08 đại lý (tại các xã Lương Bằng; Nghĩa Tá; Yên Mỹ, Yên Phong, Bình Trung; Yên Thịnh, TT Bằng Lũng, Cửa hàng vật tư huyện). Qua kết quả kiểm tra các mặt hàng phân bón đảm bảo chất lượng theo như quy định của nhà sản xuất.

Tuy nhiên Phòng chuyên môn khuyến cáo bà con sử dụng phân bón phải đúng đủ liều lượng, chủng loại, theo từng giai đoạn thời gian sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó để mua phân bón đảm bảo chất lượng đề nghị nhân dân mua tại cửa hàng vật tư của huyện, các điểm đại lý của Công ty cổ phần vật tư, kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn (hoặc các phiên chợ Cửa hàng vật tư của huyện vẫn đem bán tại Chợ).

- Đề nghị kiểm tra, khắc phục tuyến mương thoát nước bên dưới đường liên thôn đoạn Bó Bùn, Loong Búng– xã Yên Thịnh, tuyến đường thuộc xã Yên Thịnh quản lý (Ý kiến đã được trả lời tại công văn 219/CV-KT&HT ngày 08/10/2021 của Phòng kinh tế hạ tầng trả lời cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026). Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện nay chưa được khắc phục phần đất, đá do đơn vị thi công tuyến đường làm đất đá lăn xuống mương với khối lượng lớn lấp toàn bộ lòng mương thoát nước của Tông Chợ, nên sau mỗi trận mưa gây ảnh hưởng diện tích canh tác của cánh đồng Tông Chợ do nhân dân Nà Huông xã Yên Thượng đang canh tác. (Cử tri Ma Văn Thịnh, thôn Nà Huông, xã Yên Thượng).

Trả lời: (Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời tại công văn số 116/CV-KT&HT ngày 27/6/2022)

Tiếp nhận ý kiến của cử tri: Ngày 27/6/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Yên Thượng, Ban quản lý dự án CT229 và cử tri Ma Văn Thịnh tiến hành kiểm tra thực tế tại vị trí đề nghị kiểm tra, khắc phục. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài phần đất, đá chưa được khắc phục triệt để dưới lòng mương theo đề nghị của cử tri, thì ngày 29/5/2022 do ảnh hưởng của mưa bão, tại vị trí trên phần mái ta luy dương tiếp tục bị sạt lở, khối lượng đất đá tràn ra nền đường tương đối lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, một số người dân đã tự ý phá đá bằng thủ công ở vị trí trên, có nguy cơ sạt trượt lớn nên rất nguy hiểm đến tính mạng.

- Trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa vị trí tuyến đường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị: Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng căng dây và đặt biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm để người dân và các phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến được biết, chủ động đảm bảo an toàn; tuyên truyền, cấm các hộ dân tự ý khai thác đá tại khu vực trên để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, đồng thời xử lý vi phạm đối với các hộ cố tình khai thác tại vị trí nêu trên (nếu có).

- Đối với khối lượng đất, đá chưa được khắc phục triệt để từ thời điểm tháng 10/2021, đề nghị Ban quản lý dự án CT229 tiếp tục thực hiện đảm bảo theo quy

định để không làm ảnh hưởng đến diện tích canh tác của người dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/7/2022.

- Đối với phần khối lượng đất, đá sạt lở phát sinh mới sau trận mưa ngày 29/5/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ báo cáo và tham mưu đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải pháp khắc phục theo quy định.

- Đề nghị có giải pháp kịp thời khơi thông cống ngầm Bản Cựu xã Yên Thịnh sau các trận mưa lớn, hạn chế tình trạng nguy hiểm cho người và vật nuôi (Cử tri Lục Văn Toàn - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời tại công văn số 116/CV-KT&HT ngày 27/6/2022)

Ngầm tràn Bản Cựu nằm trên tuyến đường Yên Thịnh - Bản Thi do huyện quản lý. Hằng năm, vào mùa mưa lũ có nhiều cây que, rác do nước lũ cuốn trôi, mắc lại cầu tràn gây cản trở dòng chảy, gây ảnh hưởng và mất an toàn đến người và các phương tiện lưu thông. Trong thời gian vừa qua, các xã đã chủ động xử lý, khắc phục mỗi khi các cầu tràn trên địa bàn bị tắc sau các trận mưa lũ lớn để đảm bảo lưu thông dòng chảy, đảm bảo an toàn thuận tiện cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Đây là công việc khắc phục hậu quả thiên tai, với phương châm “bốn tại chỗ” không phải công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên tài sản theo thẩm quyền quản lý. Do vậy, đề nghị UBND xã Yên Thịnh và các xã chủ động sử dụng nguồn dự phòng của địa phương để thực hiện. Khi nguồn dự phòng của địa phương không đảm bảo để thực hiện công tác trên, đề nghị UBND xã Yên Thịnh báo cáo về UBND huyện để xem xét, cân đối. Trong quá trình thanh quyết toán, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các xã phối hợp với các phòng chuyên môn để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Đề nghị khảo sát thực tế, mở đường tạm qua đàng sau sân Trung tâm Văn hoá huyện để nhân dân Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng đi lại thuận tiện hơn do đường đi lại của tổ hiện nay đang vướng mắc thi công công trình Khu dân cư Tổ 7 (Cử tri Tô Viết Hồ – Tổ trưởng tổ 3, TT Bằng Lũng).

Trả lời: (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại văn bản số 180a/BQL ngày 24/6/2022)

Dự án Khu dân cư tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo phương án đã phê duyệt. Hiện nay, hạng mục đường nội bộ dự án kết nối với đường dân sinh của tổ 3 thị trấn Bằng Lũng chủ đầu tư đã thực hiện được khoảng 100m, tuy nhiên do vướng mắc chưa giải phóng được mặt bằng nên chưa thể thực hiện thi công đoạn đường kết nối với đường dân sinh khu vực tổ 3 nằm phía sau dự án theo thiết kế được phê duyệt. (Hiện tại vị trí theo đề nghị để mở đường tạm đã được đơn vị thi công san gạt mặt bằng theo thiết kế, hiện nay một số hộ dân đang tận dụng đất để trồng ngô)

Đối với phần đất hiện nay còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư đang phối hợp tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân nắm rõ các văn bản

về chế độ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành để nhân dân đồng thuận và tiếp tục thực hiện dự án.

- Hiện nay, một bộ phận người dân xả rác thải ra suối chảy từ khu Bản Cuôn 2 xã Ngọc Phái qua xã Quảng Bạch dồn về khu vực Pác Chấn xã Nam Cường, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị xem xét chỉ đạo các xã tăng cường hơn nữa tuyên truyền, vận động, quán triệt người dân không cho xả rác thải ra suối. (Cử tri Nông Văn Các - thôn Bản Mới, xã Nam Cường).

Trả lời: (Phòng Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 71/TNMT-MT ngày 24/6/2022)

Hiện nay, công tác thu gom, xử lý chất thải, nhất là chất thải rắn sinh hoạt ở nhiều thôn, bản trên địa bàn huyện đã được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quan tâm thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường chung của địa phương. Trong thời gian qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường nói chung và đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân thu gom, phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt nói riêng bằng nhiều phương pháp phù hợp. Đối với nội dung đề nghị của cử tri, Phòng Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu ý kiến phản ánh và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện Chợ Đồn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Đề nghị khảo sát, tham mưu, đề xuất với UBND huyện xem xét hỗ trợ di dời chuồng trại chăn nuôi của hộ gia đình nằm trong tuyến đường vào khu Di tích Nà Pẩu, xã Lương Bằng để đảm bảo môi trường để phục vụ khách du lịch về nguồn (Cử tri Ma Thế Quốc – Chủ tịch UBND xã Lương Bằng).

Trả lời: (Phòng Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 71/TNMT-MT ngày 24/6/2022)

Theo Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm sau đây:

...b) Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư;

...2. Chuồng trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình phải bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm tiếng ồn, phát tán mùi khó chịu; chất thải từ hoạt động chăn nuôi phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, đầu tiên trách nhiệm đảm bảo chuồng trại chăn nuôi phù hợp với quy định về công tác bảo vệ môi trường là của nhân dân có chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn, do đó đề nghị UBND xã Lương Bằng thường xuyên tuyên truyền người dân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi

trường như chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người; Định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; Có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi và chất thải chăn nuôi khác. Ngoài ra, đề nghị UBND xã Lương Bằng xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện nông thôn mới (nếu có) để hỗ trợ người dân có chuồng trại chăn nuôi để thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

- Đề nghị xem xét sửa chữa, nâng cấp kênh mương Tông Lự đã xuống cấp để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp (Cử tri Ma Văn Tường – thôn Bản Lự, Yên Mỹ).

Trả lời (Trạm Quản lý Thủy nông báo cáo tại văn bản số 61/BC-TN ngày 23/6/2022)

Kênh mương Tông Lự thuộc công trình Đập Vàng Ngược xã Yên Mỹ công trình đã được xây dựng từ năm 2000. Hiện nay tuyến kênh đã có nhiều đoạn xuống cấp rò rỉ gây thất thoát nước. Trạm QLTN huyện Chợ Đồn đã kiểm tra hiện trạng công trình và ghi danh mục đề nghị được sửa chữa trong năm 2022. Công trình trên đang được lập hồ dự toán thiết kế trình phê duyệt để thực hiện trong năm 2022.

- Đề nghị kéo điện lưới cho các hộ gia đình dân tộc Mông sinh sống tại khu Thôn Pùng (14 hộ dân), khu Kéo Chỏn (05 hộ dân) để phục vụ sinh hoạt và sản xuất (Cử tri Đồng Văn Thiệu – Thôn Bản Quá, xã Nam Cường).

- Lắp đặt trạm biến áp tại khu vực Kéo Phường (có 20 hộ dân) để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. (Cử tri Vũ Trung Huân - đại diện cử tri Cạn Poong – Phiêng Cà, xã Nam Cường).

- Lắp đặt trạm biến áp đường điện hạ thế từ ngầm Bản Cậu đến khu vực Đán Lạ, xã Yên Thịnh để phục vụ điện sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân. (Cử tri Nông Ích Thiện, thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh).

- Đầu tư đường điện 0,4KV và lắp công tơ vào gần nhà cho 04 hộ dân tại Tông Ngàn thuộc thôn Bản Cậu, xã Yên Thịnh. Hiện nay, 04 hộ đã tự kéo dây điện nhưng không đảm bảo an toàn. (Cử tri Hà Văn Thượng – Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Thịnh).

- Kéo điện từ khu Nà Lùng ra khu Nà Mạ để thuận tiện cho người dân trong sản xuất, kinh doanh (cử tri Lương Thị Hương – Thôn Nà Lạng, xã Yên Mỹ).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Căn cứ các ý kiến đề nghị trên Điện lực Chợ Đồn trả lời như sau: Hiện tại vốn đầu tư xây dựng của ngành điện đang gặp khó khăn hạn chế, do đó việc bố trí nguồn vốn vay để đầu tư xây dựng thêm các trạm biến áp, đường dây 0,4kV đến khu vực các hộ dân không tập trung, nhỏ lẻ trên. Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý đưa

vào danh mục đầu tư để tiến hành khảo sát và báo cáo Công ty Điện lực Bắc Kạn lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023-2024. Khi dự án đầu tư xây dựng trên được phê duyệt và triển khai thi công, đề nghị Chính quyền địa phương, các hộ dân có đất nằm trong khu vực dựng cột điện tạo điều kiện về giải phóng mặt bằng thi công công trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, việc thi công đường dây hạ áp cấp điện cho các khu dân cư không có cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng đất đai, hoa màu, cây cối. Trước mắt đề nghị Chính quyền địa phương bố trí được các nguồn ngân sách khác thực hiện, Điện lực sẽ phối hợp hỗ trợ các phương án bảo đảm an toàn thi công.

- Khắc phục cột điện gần nhà ông Dư, ông Cháp, bà Quy thôn Bản Cháy, xã Nam Cường, hiện nay có nguy cơ bị đổ ảnh hưởng đến người dân (Cử tri Hà Sỹ Lê - thôn Bản Cháy, xã Nam Cường).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Lưới điện 0.4kV được Điện lực Chợ Đồn tiếp nhận từ UBND xã Nam Cường từ năm 2009 theo nguyên trạng ban đầu, chỉ thay thế dây dẫn, những vị trí cột bị gãy, hỏng, sau khi kiểm tra cụ thể vị trí cột trên là vị trí 2.2 và 2.3 đường dây 0,4kV sau TBA Bản Cháy (Trước đây vị trí cột 2.2 và 2.3 này thuộc trạm biến áp Nam Cường 1). Hiện tại các hộ gia đình đào đất làm nền nhà, đào xung quanh cột để hạ thấp nền dẫn đến sắp bị hớ móng cột, chiều cao từ mặt đất đến mặt móng là 3,5m, cột đứng thẳng hiện tại các vị trí cột trên đang vận hành bình thường. Đề nghị Chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời các việc trên tránh gây mất an toàn và nguy cơ tiềm ẩn đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân và căn cứ các Văn bản, Nghị định, luật Điện lực được ban hành còn hiệu lực tuyên truyền đến bà con nhân dân trong xã nắm được để tránh trường hợp thực hiện đào tương tự như trên.

- Kiểm tra, khắc phục sự cố mất điện thường xuyên vào giờ cao điểm tại trạm biến áp thôn Bản Cậy, xã Yên Thịnh (Ý kiến cử tri ông Nguyễn Văn Yên - thôn Phố Cậy, xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Điện lực Chợ Đồn đã nắm bắt được Trạm biến áp Yên Thịnh 3 nhảy Áp tô mát tại trạm biến áp sự cố mất điện. Điện lực Chợ Đồn đã tiến hành kiểm tra cân pha, san tải, thay thế thiết bị điện vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Nguyên nhân chính: Do hiện nay có nhiều hộ dân có các thiết bị công suất lớn lại tập trung sử dụng vào giờ cao điểm dẫn đến quá tải trạm biến áp làm các thiết bị đóng cắt tác động để bảo vệ, hiện tại trạm biến áp vận hành bình thường cung cấp điện an toàn và liên tục cho nhân dân trong khu vực.

- Di dời cột điện ở khúc cua Vũng Cưng, thôn Bản Loàn, xã Yên Thịnh, hiện nay gây ảnh hưởng giao thông cho người dân đi lại. (Cử tri Mai Tiến Đình - thôn Bản Loàn, xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Đường 0.4kV sau TBA Bản Loàn cấp điện cho khu vực thôn Bản Loàn xã Yên Thịnh thuộc dự án: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện từ lưới điện tỉnh Bắc Kạn, được xây dựng trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã đóng điện đưa vào vận hành vào năm 2017. Các vị trí cột điện 0,4kV được thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế thi công, không vi phạm hành lang giao thông tại thời điểm thi công trong khu vực trên nhất là (Vàng Cứng). Vậy Điện lực Chợ Đồn xin trả lời ý kiến cử tri được biết.

- Di dời cột điện gần nhà ông Nông Văn Quỳnh, thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ đi nơi khác để đảm bảo an toàn phòng chống chập cháy (cử tri Nguyễn Thị Mận – Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Đường dây 0.4kV sau trạm biến áp Ủm Đon được Điện lực Chợ Đồn quản lý vận hành từ năm 2002 theo nguyên trạng ban đầu, chỉ thay thế dây dẫn và những vị trí cột thấp, gây hỏng không đảm bảo khoảng cách chiều cao an toàn, sau khi kiểm tra cụ thể theo ý kiến của cử tri vị trí cột trên là vị trí 1.11. Hiện tại vị trí cột trên đủ đảm bảo điều kiện vận hành an toàn và cung cấp điện an toàn liên tục. Đề nghị Chính quyền địa phương căn cứ các Văn bản, Nghị định, luật Điện lực được ban hành còn hiệu lực tuyên truyền đến bà con nhân dân trong xã được biết.

- Tăng cường kiểm tra đường điện và khuyến cáo nhân dân chủ động thay thế dây điện từ công tơ vào nhà để đảm bảo an toàn, thời gian qua đã có gia đình bị chập cháy gây nguy hiểm. (Cử tri Hoàng Văn Thái – Chủ tịch UBND xã Bằng Phúc và ông Hà Sỹ Toàn, thôn Nà Pài xã Bằng Phúc).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Hệ thống dây điện từ công tơ vào nhà các hộ dân là tài sản của khách hàng. Đề nghị các hộ dân hoặc đơn vị chủ quản sớm có biện pháp xử lý, sửa chữa khắc phục hoặc đầu tư cải tạo lại hệ thống cột, dây điện để đảm bảo an toàn và nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Để đảm bảo an toàn, đề nghị Chính quyền địa phương căn cứ các Văn bản, Nghị định, luật Điện lực được ban hành còn hiệu lực tuyên truyền đến bà con nhân dân trong xã. Mặt khác Điện lực Chợ Đồn cùng phối hợp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn sử dụng cột điện, dây dẫn và các thiết bị điện đủ tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện, tiết kiệm điện hiệu quả trong thời điểm hiện nay.

- Đề nghị chuyển vị trí cột điện hạ thế 35KV sát trên đỉnh ta luy dương gần nhà ông Nông Ngọc Giang, thôn Bản Quảng, xã Yên Phong để đảm bảo an toàn cho nhân dân. (Cử tri Nông Ngọc Giang, thôn Bản Quảng, xã Yên phong).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và trao đổi với ông Nông Ngọc Giang vị trí cột trên là vị trí 1.23 đường dây 0,4kV sau TBA Đơn Mạ 1. Hiện tại thôn Bản Quảng đã đào đất sát chân nóng cột để làm đường liên thôn dẫn đến hồ móng cột, chiều từ mặt nền đường đến chân móng cao 1m, cột đứng thẳng. Đề nghị Chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời các việc trên tránh gây mất an toàn và nguy cơ tiềm ẩn đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

- Kiểm tra đường dây khu vực đất trồng ngô của ông Giá Văn Huân, thôn Nà Chắc xã Tân Lập, đường dây này đã có đơn vị khắc phục, xử lý (chưa xác định được đường dây thuộc đơn vị nào quản lý). Tuy nhiên, dây vẫn trùng xuống đất của gia đình; đồng thời sau khi khắc phục, xử lý xong cần thu gom các đoạn dây thừa, không còn sử dụng (ý kiến cử tri bà Long Thị Loan - Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại văn bản số 202/ĐLCD-KHKTAT ngày 23/6/2022)

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường theo ý kiến của cử tri nói trên là đường dây cáp viễn thông đi trên phần đất của gia đình ông Giá Văn Huân thôn Nà Chắc xã Tân Lập. Phần tài sản đó là đường dây cáp quang viễn thông của các đơn vị khác, không thuộc của Điện lực Chợ Đồn quản lý. Vậy Điện lực Chợ Đồn xin trả lời ý kiến cử tri được biết.

- Đề nghị hằng năm tổng hợp, rà soát, điều chỉnh danh sách nộp thuế đất phi nông nghiệp để tên trên hoá đơn thu thuế trùng với tên cá nhân, hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ý kiến cử tri Lương Thị Thuyết – Tổ trưởng tổ 8, thị trấn Bằng Lũng).

Trả lời: (Chi cục thuế trả lời tại văn bản số 491/CCT-QLLXTT ngày 23/6/2022)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12;

Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể:

1. Về người nộp thuế

Tại điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế SDĐPNN) như sau:²

2. Về khai thuế, nộp thuế SDĐPNN

² “1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này.
2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế.
...”

Tại điều 16 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế SDĐPNN như sau:³

Căn cứ vào các quy định nêu trên, cơ quan thuế sẽ lập thông báo nộp tiền thuế SDĐPNN (bao gồm thông tin như: tên, địa chỉ người nộp thuế, thông tin thửa đất, các khoản thuế...) dựa trên tờ khai của NNT đã kê khai và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có sự thay đổi về thông tin NNT, thông tin thửa đất so với tờ khai ban đầu thì NNT phải kê khai bổ sung theo quy định để cơ quan thuế có đủ căn cứ điều chỉnh dữ liệu quản lý thuế.

Hàng năm, chi cục thuế huyện Chợ Đồn đã ban hành các văn bản và sao gửi sổ theo dõi thuế SDĐPNN đến UBND các xã, thị trấn để thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh thông tin thuế SDĐPNN.

Đối với Biên lai thu thuế SDĐPNN (cử tri nói là hóa đơn) hay giấy nộp tiền thuế SDĐPNN của NNT cơ quan thuế sẽ ghi theo tên trên thông báo thuế hoặc tên người nộp thay.

Đề nghị các ngân hàng nghiên cứu bố trí cây ATM để thuận lợi cho nhân dân các xã khu Nam. Địa điểm đề xuất tại công trụ sở UBND xã Yên Phong (Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Mỹ).

Trả lời: (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trả lời tại văn bản số 445a/NHNo-CD ngày 25/6/2022)

1. Trước hết thay mặt Ban giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Chợ Đồn Bắc Kạn, chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn Đ/c Chủ tịch HĐND xã Yên Mỹ về ý kiến đề nghị trên.

2. Việc lắp đặt Máy ATM phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam và của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về

³ ***1. Nguyên tắc khai thuế:***

1.1. NNT có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến NNT như: tên, số CMT, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; Các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có).

Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã xác định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế.

...

1.2. Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT thì NNT mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m² đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

...

Tại Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân.

1.1. Căn cứ Tờ khai của NNT đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế tính, lập Thông báo nộp Thuế theo mẫu quy định.

...

Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 hàng năm, Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo nộp thuế tới NNT. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế, NNT có quyền phản hồi (sửa chữa, khai bổ sung) về các thông tin trên Thông báo và gửi tới nơi nhận hồ sơ khai thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của NNT. Trường hợp NNT không có ý kiến phản hồi thì số thuế đã ghi trên Thông báo được coi là số thuế phải nộp.

NNT có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều này.

...

quy mô nguồn vốn, dư nợ. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020, 2021 Agribank Chi nhánh huyện Chợ Đồn đã đề xuất với Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn về việc mở thêm phòng giao dịch và lắp đặt máy ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các xã Khu nam trong giao dịch. Tuy nhiên đến nay chưa được chấp thuận do chưa đáp ứng đủ các điều kiện quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Agribank Chi nhánh huyện Chợ Đồn xin tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục mở rộng thị phần tại các xã khu Nam của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phấn đấu tăng trưởng về quy mô nguồn vốn, dư nợ, đáp ứng các điều kiện về việc lắp đặt thêm cây ATM như mong đợi của cử tri.

Trả lời: *(Ngân hàng BIDV trả lời tại Văn bản số 28/ ngày 28 tháng 6 năm 2022)*

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, PGD Chợ Đồn BIDV Bắc Kạn sẽ gửi ý kiến về Hội sở Chi nhánh đưa vào kế hoạch mở rộng, phát triển mạng lưới ATM năm 2023.

Trả lời *(Ngân hàng Lienvietpost Bank trả lời tại văn bản số 24/cv-LPB.CĐ ngày 28/6/2022)*

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chợ Đồn hiện được trang bị 01 máy ATM. Hiểu được sự khó khăn của nhân dân các xã khi muốn tiếp cận các dịch vụ tài chính, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chợ Đồn sau khi nhận bàn giao máy ATM đã phân bổ máy về xã Bản Thi. Tuy nhiên với nguồn lực hiện tại của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chợ Đồn chưa đủ điều kiện để xin cấp thêm máy ATM. Ngân hàng sẽ ghi nhận ý kiến và đề xuất lên các cấp có thẩm quyền khi đủ điều kiện cấp thêm máy ATM.

- Đề nghị kiểm tra đường dây đi qua khu vực đất trồng ngô của ông Giá Văn Huân, thôn Nà Chắc xã Tân Lập, đường dây này đã có đơn vị khắc phục, xử lý (chưa xác định được đường dây thuộc đơn vị nào quản lý). Tuy nhiên dây vẫn trùm xuống đất của gia đình, đồng thời sau khi khắc phục, xử lý xong cần phải thu gom các đoạn dây thừa, không còn sử dụng (Cử tri Long Thị Loan - Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập).

Trả lời: *(Trung tâm Viễn Thông Chợ Đồn trả lời tại báo cáo số 06 /BC-TTVTCD)*

Đơn vị đã đến hiện trường kiểm tra thấy rằng cáp trên không phải tài sản của VNPT, thuộc nhà cung cấp khác cụ thể của (viettel Chợ Đồn). Vậy VNPT Chợ Đồn báo cáo HĐND huyện Chợ Đồn nội dung cụ thể để trả lời ý kiến của cử tri.

Đề nghị xem xét kiện toàn Trạm y tế xã Bằng Phúc để đảm bảo cho hoạt động của Trạm (Cử tri Hoàng Thị Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bằng Phúc)

Trả lời: *(Trung tâm y tế huyện trả lời tại văn bản Số: 988/TTYT-HCTH ngày 20/6/2022)*

Về vấn đề này, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn có ý kiến như sau: Trạm Y tế xã Bằng Phúc hiện tại chưa kiện toàn được vị trí Trưởng trạm. Trung tâm giao cho bác sĩ Tô Hữu Long quản lý, điều hành Trạm cho đến khi kiện toàn được chức danh Trưởng trạm. Theo quy định vị trí việc làm Trưởng trạm phải có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, có trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp. Hiện tại các viên chức đang công tác tại trạm chưa viên chức nào có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Trưởng trạm, do đó Trung tâm tạm giao cho bác sĩ Long quản lý, điều hành Trạm. Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn đề nghị với Đảng ủy, chính quyền địa phương theo dõi, bồi dưỡng và tạo điều kiện để viên chức công tác tại Trạm hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện để đáp ứng được vị trí việc làm Trưởng trạm, qua đó giúp Trung tâm có thể thực hiện được quy trình công tác cán bộ.

- Đề nghị xem xét xây thêm 02 lớp học tại trường Mầm non xã Bằng Phúc để đáp ứng điều kiện học tập (Cử tri Hoàng Văn Thái – Chủ tịch UBND xã Bằng Phúc).

Trả lời: (Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại văn bản số 141/BC-PGDĐT ngày 22/6/2022)

Thực hiện lộ trình, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất trường học cho năm học 2022-2023 và lộ trình xây dựng huyện Chợ Đồn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới từ nay đến năm 2025; phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng báo cáo số 134/BC-PGDĐT ngày 20/6/2022 và đề xuất tham mưu đến UBND huyện xây dựng cơ sở vật chất của từng trường học, trong đó nhiều đơn vị trường học cần bố trí, bổ sung thêm quỹ đất đủ để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I (trong đó có trường Mầm non Bằng Phúc). Hiện nay, quỹ đất hiện có của trường TH&THCS Bằng Phúc rộng nên phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất và đề nghị trường TH&THCS Bằng Phúc điều chuyển đất và tài sản trên đất cho trường Mầm non Bằng Phúc 02 nhà 05 phòng học và diện tích đất khoảng 400m² để trường mầm non Bằng Phúc đảm bảo đủ diện tích để xây dựng các phòng học đảm bảo đáp ứng nhu cầu của trường Mầm non Bằng Phúc.

- Hiện nay Bru cục xã Yên Mỹ được xây trên đất do cá nhân ông Nguyễn Đức Nguyễn mua. Đề nghị đơn vị phối hợp, hướng dẫn gia đình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất hiện gia đình đang cho Bru điện mượn (Cử tri Nguyễn Đức Nguyễn – thôn Nà Lặng, Yên Mỹ).

Trả lời: (Bru điện huyện Chợ Đồn trả lời tại Báo cáo số 15/BC-BĐCD ngày 24/6/2022)

Căn cứ vào hợp đồng số 01/HĐ-UBND ngày 18/07/2006 về việc cam kết việc sử dụng mặt bằng xây nhà Bru điện văn hóa xã Yên Mỹ, giữa Ông Nguyễn Đức Nguyễn (chủ sử dụng đất) và UBND xã Yên Mỹ đại diện là Ông Nông Đình Vượng, chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ, ký hợp đồng và giao đất cho Bru điện tỉnh Bắc kạn tiến hành xây nhà Bru điện văn hóa xã Yên Mỹ.

Mảnh đất trên từ lúc xây dựng nhà Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ đến nay chưa được các cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bưu điện huyện Chợ Đồn báo cáo ý kiến của cử tri lên Bưu điện tỉnh Bắc Kạn (*đơn vị quản lý*) xin ý kiến đề sắp xếp thời gian đến gặp gia đình Ông Nguyễn Đức Nguyễn, UBND xã Yên Mỹ để cùng hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

3. Các ý kiến kiến nghị chưa có văn bản trả lời

- *Ngân hàng Viettinbank*: Đề nghị các ngân hàng nghiên cứu bố trí cây ATM để thuận lợi cho nhân dân các xã khu Nam. Địa điểm đề xuất tại công trụ sở UBND xã Yên Phong (Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Mỹ).

- *Chi nhánh Viettel Chợ Đồn*: Đề nghị kiểm tra đường dây đi qua khu vực đất trồng ngô của ông Giá Văn Huân, thôn Nà Chắc xã Tân Lập, đường dây này đã có đơn vị khắc phục, xử lý (*chưa xác định được đường dây thuộc đơn vị nào quản lý*). Tuy nhiên, dây vẫn trùng xuống đất của gia đình, đồng thời sau khi khắc phục, xử lý xong cần phải thu gom các đoạn dây thừa, không còn sử dụng (*Cử tri Long Thị Loan - Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập*).

- Đề nghị các nhà mạng thường xuyên kiểm tra đường dây mạng, vì hiện nay vẫn có dây trùng xuống ruộng ngô nhà ông Hà Văn Lô thôn Nà Chắc, xã Tân Lập (*Cử tri Long Thị Loan - Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập*).

- Đề nghị Chi nhánh Viettel Chợ Đồn hỗ trợ tiền trồng cột dẫn điện thuộc đất của gia đình ông Giá Văn Huân, thôn Nà Chắc, xã Tân Lập lên trạm phát sóng. Tại thời điểm trồng cột đơn vị hứa hỗ trợ cho gia đình là 100.000đ/cột đến nay chưa thực hiện chi trả. Đề nghị Chi nhánh Viettel Chợ Đồn thực hiện chi trả cho gia đình ông (*Cử tri Long Thị Loan - Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập*).

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XX của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có ý kiến liên quan (trả lời);
- TT HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn;
- Công TT ĐT huyện đăng tải;

Gửi bản giấy:

- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT, TH (Dung).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Triệu Huy Chung